

Số: /KH-SVHTTDL

Bình Phước, ngày tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH **Thực hiện công tác dân vận năm 2022**

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCSD-BDVTU ngày 08/01/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự UBND tỉnh về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch dân vận năm 2021,

Căn cứ Công văn số 4215/UBND-NC ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền; tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

- Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị; cải tiến lề lối, phương thức làm việc theo hướng “gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân”; tăng cường đối thoại trực tiếp với dân, lắng nghe ý kiến của dân; chống những biểu hiện tiêu cực tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

- Thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh dân chủ công khai, minh bạch trong hoạt động, quản lý, điều hành. Tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân, xác định rõ công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền là trách nhiệm của tất cả các phòng, đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần hiểu rõ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng công tác dân vận của Đảng, tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Việc thực hiện công tác dân vận năm 2022 được tiến hành đồng thời với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính phải được các phòng, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; hiệu quả của công tác dân vận góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

2. Yêu cầu

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác

dân vận năm 2022 phải thường xuyên và đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các phòng, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

- Xác định rõ công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền là trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị và của từng công chức, viên chức, người lao động.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới, bám sát dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân quán triệt và thực hiện phong cách Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ *Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân*

- Việc nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm; việc nâng bậc lương, khen thưởng và việc quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, gắn với kết quả thực hiện “Năm dân vận khéo” 2022 của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

II. Nội dung thực hiện

1. Quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới

- Tiếp tục quán triệt và triển khai Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 03- KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền. Kế hoạch số 247-KH/TU ngày 24/9/2015 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kế hoạch số

05-KH/BCS ngày 14/02/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác Dân vận; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về “*Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị*”.

- Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục đổi mới, nội dung, phương thức thực hiện công tác vận động quần chúng và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc quy định phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, giải quyết nhanh, hiệu quả công việc của tổ chức và công dân

- Tập trung rà soát, kiểm tra, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế “một cửa”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường sửa đổi, đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách “*trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân*” và “*nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin*” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hành vi hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

3. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế

- Các phòng, đơn vị tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ*

Chí Minh". Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua như: phong trào thi đua "*Dân vận khéo*", thi đua trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào "*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*", cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*". Qua đó, bình chọn, nhân rộng gương tiêu biểu, điển hình về "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" của cơ quan, đơn vị.

- Kết hợp chặt chẽ, lồng ghép công tác dân vận với các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp. Góp phần vào công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh.

4. Đổi mới phương thức điều hành, chấn chỉnh lề lối làm việc, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân

- Các cơ phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các giải pháp thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực tham mưu của công chức, viên chức và người lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng, đơn vị

- Thủ trưởng đơn vị thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; nêu cao ý thức và tinh thần phục vụ nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm những công chức, viên chức và người lao động có hành vi tiêu cực, những nhiễu gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn xâm phạm lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở khi có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, đơn vị mình gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

5. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng trong công tác vận động quần chúng

Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng chính quyền theo Hiến pháp năm 2013, Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội" Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền" và Quyết định số 1238-QĐ/TU ngày 05/5/2010 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và công khai hóa các hoạt động của Chính quyền theo luật định.

6. Đối với cá nhân

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải kiên định trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; xây dựng cho mình phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh; chấp hành tốt chủ trương,

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Trong công tác chuyên môn, luôn luôn tận tụy công việc, phục vụ nhân dân; khi xử lý công việc cần phải học tập và làm theo phong cách dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh “*óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm*” “*Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân*” “*Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin*”

Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu đi đầu trong công tác dân vận; giữ mối quan hệ gần gũi, gắn bó với nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

III. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện được lấy trong nguồn kinh phí tự chủ được giao năm 2022 của cơ quan, đơn vị.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Sở

- Xây dựng Kế hoạch công tác dân vận năm 2022.
- Theo dõi, đôn đốc các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện công tác dân vận năm 2022.
- Tổng hợp báo cáo công tác dân vận năm 2022 theo quy định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Các phòng thuộc Sở

- Trưởng các phòng thuộc Sở thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của công chức thuộc phòng mình quản lý. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở khi có công chức trong phòng mình gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

- Công chức thực hiện công tác dân vận theo kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở khi có công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

- Thủ trưởng các đơn vị xây dựng Kế hoạch hoàn thành trước ngày 10/3/2022. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 15/10/2022 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (để b/c);
- Ban Giám đốc Sở (để theo dõi);
- Các phòng thuộc Sở (để thực hiện);
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (để t/h);
- Lưu: VT, VP(L).

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Chung